



BKI หนุนเกณฑ์ใหม่คปภ.

● เงินกองทุนขั้นต่ำ 300 ล. ย้ำประกันไม่ควรเกิน 32 แห่ง

กรุงเทพประกันภัย หนุน คปภ.เพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริษัทประกันภัยในไทยไม่ควรเกิน 32 แห่ง เผยแนวทางการซื้อกิจการของบริษัท เป็นไปได้ยาก เนื่องจากประโยชน์ที่ได้มาน้อยกว่าความเป็นจริง

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า บริษัทเห็นด้วยกับแนวทางการเพิ่มอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำใหม่ที่ 300 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กำลังพิจารณาการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำใหม่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จากกฎหมายเดิมระบุไว้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 10% ของเบี้ยรับสุทธิในปีที่ผ่านมา หรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำใหม่ที่ 300 ล้านบาท เชื่อว่าจะต้องให้เวลากับบริษัทเหล่านี้เตรียมตัวอย่างน้อย 5 ปี เช่น ปีแรก 50 ล้านบาท ปีต่อไปก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 300 ล้านบาท ซึ่งยอมรับว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 30 ล้านบาทในเวลา

นี้อาจอยู่ได้ แต่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า หากบุกตลาดใหม่ให้มีเบี้ยประกัน 400-500 ล้านบาท ก็ไม่สามารถรองรับได้ เพราะ



ชัย โสภณพนิช

ฉะนั้นแนวทางของบริษัทที่มีเงินกองทุนน้อย ควรควบรวมกันหรือขายบริษัทให้กับรายอื่น นายชัย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยของไทยมีประมาณ 64 บริษัท หากมองในระยะยาวแนวทางที่ดีที่สุดควรมีไม่เกิน 32 บริษัท หากจำนวนบริษัทลดลงไปครั้งหนึ่งบริษัทที่เหลือจะมี

เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น สำหรับกรุงเทพประกันภัยในปัจจุบัน ยอมรับว่า ยังไม่มีบริษัทรายใดติดต่อเพื่อเสนอขายกิจการแต่อย่างใด ที่สำคัญนโยบายของบริษัทชัดเจนว่าจะไม่ซื้อหรือตั้งบริษัทใหม่ เพราะตัว Branding ใหม่สร้างยากมากและการที่ไปซื้อบริษัทต่างๆ เข้ามาที่มีตัวแทนจำนวนมาก เมื่อซื้อเข้ามาแล้วความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมก็ไม่มี ทำให้มูลค่าที่ซื้อไปลดลง แต่หากเป็นบริษัทที่มีเครือข่าย ลูกค้าเป็นรัฐวิสาหกิจบริษัทถึงจะสนใจ

“เวลาซื้อกิจการ ซื้อคน ต้องดูว่าผู้บริหารมีงานเด่นไหม หากดูแล้วคนไม่เด่นกว่าของเรา ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปซื้อผู้บริหารมา ในความเป็นจริงเมื่อควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการเข้ามา งานเก่าของบริษัทเดิมจะหายไปแค่ 20-25%

เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่ แต่การควบรวมยังพอว่ามีค่าอยู่บ้างเพราะผู้บริหารยังอยู่ ยังเป็นผู้ถือหุ้น สามารถดึงลูกค้าเก่าให้อยู่ต่อไปได้ ผิดกับกรณีที่ซื้อกิจการลูกค้าของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการจะหายไปทันที เรื่องรอยลดีไม่มีแน่นอน ขณะที่ตัวแทนก็หายไป ความสัมพันธ์ก็หายไปด้วย” นายชัย กล่าว ■



‘ชัย’หนุนเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ แนะให้เวลารายเล็กปรับตัว 5 ปี

บีทีกรุงเทพรประกันภัยเสนอให้เพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำเป็น 300 ล้านบาทเพื่อกันเหี่ยวเหิมเสริมความแข็งแกร่ง เสนอแนะทางให้รายเล็กรายกลางปรับตัว 5 ปี จนกว่าเพิ่มเงินกองทุนได้ครบ พร้อมกับประเมินบริษัทประกันไม่ควรเกิน 32 แห่ง ผลพวงจากกฎออร์บิซีซีที่เข้ม ระบุการควบรวมกิจการเป็นหนทางที่ทำให้ลูกค้ายังอยู่ ส่วนการซื้อกิจการทำให้ลูกค้ารายเดิมหายไป ความสัมพันธ์ไม่มี

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทประกัน ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำลังพิจารณาถึงเรื่องการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพราะกฎหมายเดิมระบุเอาไว้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 10% ของเบี้ยรับสุทธิในปีที่ผ่านมาหรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำและใช้มาเป็นเวลานานมากแล้ว

แม้ในปัจจุบันคปภ.จะนำเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ RBC มาใช้ควบคู่กันก็ตามแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ ซึ่งความน่าจะเป็นจึงอาจจะต้องเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำจาก 30 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกัมพูชาที่ปัจจุบันยึดเงินกองทุนขั้นต่ำ 300 ล้านบาท ขณะที่พม่าน่าจะประมาณ 20-30 ล้านเหรียญสหรัฐ มาเลเซีย 1,000 ล้านบาทซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามสร้างกำแพงเรื่องเงินกองทุน

ไ “ตามความคิดผม ถ้ามีเงินกองทุนสูงหน่อย อย่างน้อย 300 ล้านบาทก็กันเหี่ยวได้เวลาจะขยายธุรกิจก็จะขยายง่าย แต่คำถามคือบริษัทที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง จะมีปัญหาหากใช้ 50 ล้านบาทเชื่อว่าทุกบริษัทครบแล้ว และถ้าเงินกองทุนไม่ครบคปภ.ก็บีบให้ขายใบอนุญาตหรือควบรวมไปจนถึงถอนใบอนุญาตได้ส่วนคนที่เงินกองทุนสูงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว”

เขาย้ำว่าจากปัจจุบัน ยังมีบางบริษัทที่ยังมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 30 ล้านบาทอยู่ เพราะฉะนั้นหากกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำใหม่ที่ 300 ล้านบาทจะต้องให้เวลากับบริษัทเหล่านี้เตรียมตัวอย่างน้อย 5 ปี เช่น ปีแรก 50 ล้านบาท ปีต่อไปก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 300 ล้านบาท

ซึ่งต้องยอมรับว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 30 ล้านบาทในเวลานี้อาจอยู่ได้แค่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า หากบุกตลาดใหม่ให้มีเบี้ยประกัน 400-500 ล้านบาทก็ไม่สามารถรองรับได้ เพราะฉะนั้นแนวทางของบริษัทที่มีเงินกองทุนน้อยควรควบรวมกัน หรือขายบริษัทให้กับรายอื่น

“ตอนแรกดูเหมือนว่าแค่ใช้ RBC อย่างเดียวน่าจะเพียงพอแล้วแต่ในยุคปัจจุบันมองว่า RBC อย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำกันเหี่ยวไว้อีกที เพราะเมื่อขยายงานเร็วต้องตัดราคาคอนอื่นเวลาจ่ายเงินไม่มีเงินพอ กองทุนก็น้อยเกินไป ดังนั้นต้องมาดูเรื่องเงินกองทุนควบคู่ไปกับ RBC”

เขาย้ำว่า ปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยของไทยมี 64 บริษัทซึ่งหากคิดระยะยาวแล้วดีที่สุดควรมีไม่เกิน 32 บริษัทหากจำนวนบริษัทลดลงไปครึ่งหนึ่ง บริษัทที่เหลือจะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นในส่วนของ กรุงเทพประกันภัย ขณะนี้ ยังไม่มีบริษัทไหนติดต่อหรือเสนอขายกิจการให้ นโยบายของกรุงเทพประกันภัย คือไม่ซื้อหรือตั้งบริษัทใหม่ เพราะ ตัว Branding ใหม่สร้างยากมากและการที่ไปซื้อบริษัทต่างๆ เข้ามา ที่มีตัวแทน จำนวนมากเมื่อซื้อเข้ามาแล้วความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมก็ไม่มี ทำให้มูลค่าที่ซื้อไปลดลง หากเป็นบริษัทที่มีเครือข่าย ลูกค้า เป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทถึงจะสนใจ

“เวลาซื้อกิจการ ซื้อคน ต้องดูว่าผู้บริหารมีงานเดินใหม่หากดูแล้วคนไม่เด่นกว่าของเรา ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปซื้อผู้บริหารมาในความเป็นจริงเมื่อควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการเข้ามางานเก่าของบริษัทเดิมจะ

หายไปแน่ 20-25% เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่แต่การควบรวมยังพอดูว่ามีค่าอยู่บ้างเพราะผู้บริหารยังอยู่ยังเป็นผู้ถือหุ้นสามารถดึงลูกค้าเก่าให้อยู่ต่อไปได้ผิดกับกรณีที่ซื้อกิจการ ลูกค้าของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการจะหายไปทันทีเรื่องรอยัลตี้ไม่มีแน่นอน ในขณะที่ตัวแทนก็หายไปความสัมพันธ์ก็หายไปด้วย”



ชัยเชียรประกันเพิ่มเงินกองทุน

โพลีทันเดย์ ▶ กรุงเทพมหานครประกันภัยหนุนเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ 300 ล้านบาท สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กำลังพิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันจะดูแลฐานะการเงินควบคู่กับเรื่องเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรืออาร์บีซี เป็นหลักอาจไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เมื่อบางบริษัทขยายงานเร็วเกินไปด้วยการตัดราคาบริษัทอื่น และในอีก 12 เดือนข้างหน้า มีเบี้ยเพิ่มอีก 400-500 ล้านบาท เวลาเกิดการจ่ายเคลมอาจไม่มีเงินเพียงพอ มีกองทุนก็น้อยเกินไป ส่งผลกระทบต่อลูกค้าได้ จึงต้องมาดูเรื่องเงินกองทุนและอาร์บีซีควบคู่กันและให้มีความสอดคล้องกันด้วย

“เกณฑ์เงินกองทุนในปัจจุบันที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 10% ของเบี้ยรับสุทธิหรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ตอนนี้ถือว่าต่ำมากและใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น หากจะเพิ่มเงินกองทุนอาจใช้ตามผลศึกษาเดิมสมัยที่ยังเป็นกรมการประกันภัยให้มีเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 300 ล้านบาทก็ได้ โดยให้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 5 ปี เริ่มปีแรกกำหนดให้ต้องมี 50 ล้านบาท และทยอยเพิ่มอีกปีละ 50 ล้านบาทจนครบ เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน” นายชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเป็นบริษัทประกันขนาดใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ เนื่องจากมีทุนที่ชำระแล้วบวกกับกำไรสะสมที่เพียงพออยู่แล้ว แต่อาจมีปัญหากับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งหากไม่สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด คปภ.ก็อาจต้องถอนใบอนุญาต ซึ่งถ้าเจ้าของเดิมไม่ขายกิจการก็ต้องหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ■



● “ชัย โสภณพนิช” ส่งธุรกิจประกันภัย

เต็มทีเหลือแค่ 32 ราย

“ชัย โสภณพนิช” เสนอ คปภ.เพิ่มเงินกองทุนประกันขั้นต่ำเป็น 300 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจประกันภัย พร้อมเปิดทางผู้ประกอบการรายเล็กรายกลาง ปรับตัว 5 ปี แخمผลพวงจากกฎเกณฑ์ที่เข้มข้น บริษัทประกันวินาศภัย จาก 64 บริษัท ลดเหลือไม่เกิน 32 บริษัท

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อความแข็งแกร่งของธุรกิจประกัน ขณะนี้ทราบว่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำลังพิจารณาถึงเรื่องการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพราะกฎหมายเดิมระบุว่าบริษัทประกันวินาศภัย ต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 10% ของเบี้ยรับสุทธิ ในปีที่ผ่านมาหรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ และใช้มาเป็นเวลานานมากแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้ คปภ.จะนำเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ RBC มาใช้ควบคู่กันก็ตามแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอต่อการ

ดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความน่าจะเป็นจึงอาจจะต้องเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำจาก 30 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทเพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชา ที่ปัจจุบันยึดเงินกองทุนขั้นต่ำ 300 ล้านบาท ขณะที่พม่า น่าจะประมาณ 20-30 ล้านเหรียญสหรัฐ มาเลเซีย 1,000 ล้านบาทซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามสร้างกำแพงเรื่องเงินกองทุน

“ตามความคิดผม ถ้ามีเงินกองทุนสูงหน่อยอย่างน้อย 300 ล้านบาท ก็กันเหนียวได้ เวลาจะขยายธุรกิจก็จะขยายง่าย แต่คำถามคือ บริษัทที่มีขนาดเล็กขนาดกลางจะมีปัญหา แต่ถ้าเงินกองทุนไม่ครบ คปภ.ก็บีบให้ขายใบอนุญาตหรือควบรวมไปจนถึงถอนใบอนุญาตได้ ส่วนคนที่เงินกองทุนสูงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว”

นายชัยกล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ยังมีบางบริษัทที่ยังมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 30 ล้านบาทอยู่เพราะฉะนั้นหากกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำใหม่ที่ 300 ล้านบาท จะต้องให้เวลากับบริษัทเหล่านี้เตรียมตัวอย่างน้อย 5 ปี เช่นปีแรก 50 ล้านบาท ปีต่อไปก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 300 ล้านบาท ซึ่งต้องยอมรับว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 30 ล้านบาทในเวลานี้อาจอยู่ได้แค่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า หากบุกตลาดใหม่ให้มีเบี้ยประกัน 400-500 ล้านบาทก็ไม่สามารถรองรับได้ เพราะฉะนั้น แนวทางของบริษัทที่มีเงินกองทุนน้อย ควรควบรวมกันหรือขายบริษัทให้กับรายอื่น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยของไทยมี 64 บริษัท ซึ่งหากคิดระยะยาวแล้วดีที่สุดควรจะมีไม่เกิน 32 บริษัทหากจำนวนบริษัทลดลงไปครึ่งหนึ่งบริษัทที่เหลือจะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรุงเทพประกันภัยยังไม่มียบริษัทไหนติดต่อหรือเสนอขายกิจการให้นโยบายของกรุงเทพประกันภัยคือ ไม่ซื้อหรือตั้งบริษัทใหม่ เพราะการสร้างแบรนด์ใหม่เป็นเรื่องที่ยาก.